

Nam Sudan khởi động Dự án trị giá 33 triệu USD chống biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực



Nguồn: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Trong một động thái lớn nhằm chống lại những thách thức do biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực đặt ra, chính phủ Nam Sudan đã khởi động một dự án trị giá 33 triệu USD trong 5 năm nhằm xây dựng khả năng phục hồi lâu dài trong các cộng đồng nông nghiệp dễ bị tổn thương.

Dự kiến, Dự án sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 75.000 người, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ, thông qua việc phục hồi hệ sinh thái lưu vực sông, triển khai nông nghiệp thông minh ứng phó với khí hậu và đa dạng sinh kế, cũng như tăng cường kết nối với thị trường. Dự án cũng sẽ góp phần trực tiếp vào việc quản lý bền vững 15.000 ha đất ở khu vực được coi là rất dễ bị tổn thương do sa mạc hóa.

Bà Hon Josephine Napwon, Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Nam Sudan cho biết: “Với cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng sâu sắc, chúng tôi rất vui mừng khi thấy dự án thích ứng khí hậu quan trọng này (WACRESS) được triển khai ở Juba”. “Hợp tác với Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Tầm nhìn Thế giới, Dự án sẽ trực tiếp cải thiện cuộc sống và sinh kế, đồng thời đóng góp vào ba trụ cột trong Kế hoạch Thích ứng Quốc gia của chúng ta – xây dựng các cộng đồng thích ứng với khí hậu, xây dựng nền kinh tế và lộ trình phát triển thích ứng với khí hậu và xây dựng một môi trường thích ứng với khí hậu.”

Khoảng 95% dân số Nam Sudan phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm với khí hậu, khiến họ rất dễ bị tổn thương trước nhiệt độ tăng, lượng mưa thất thường hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Các chiến lược được nông dân áp dụng để đối phó với tình trạng suy thoái môi trường đã làm đất ngày càng cạn kiệt, dẫn đến xung đột về đất đai. Các cơ quan khuyến nông thiếu năng lực hỗ trợ cộng đồng thích ứng, trong khi ở cấp quốc gia, biến đổi khí hậu chưa được giải quyết thỏa đáng trong các kế hoạch và chính sách nông nghiệp. Sự vắng mặt của các thị trường phát triển và chuỗi giá trị bị gián đoạn cũng đặt ra những thách thức.

Thời gian xung đột kéo dài đã khiến quốc gia này phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao nhất trên toàn cầu.

Theo dự án, các liên kết thị trường và chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ được thiết lập lại và tăng cường, đồng thời các cơ quan khuyến nông sẽ được trang bị để hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp nông nghiệp thông minh với khí hậu.

Nhận thức được vai trò quan trọng của chức năng hệ sinh thái đối với an ninh sinh kế và giảm thiểu rủi ro thiên tai, các phương pháp tiếp cận lưu vực sông tích hợp bảo tồn và quản lý đất và nước sẽ được áp dụng với các cộng đồng tiên phong.

Ở cấp quốc gia, dự án sẽ nỗ lực lồng ghép biến đổi khí hậu vào các kế hoạch và chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác chủ động và chia sẻ kiến thức với các sáng kiến khác.

Tiền sĩ Mesfin Lola, Giám đốc Quốc gia Tầm nhìn Thế giới tại Nam Sudan cho biết: “Dự án WACRESS là một dự án hàng đầu của Nam Sudan. Dự án nhằm mục đích đạt được sinh kế bền vững để giải quyết nạn đói và suy dinh dưỡng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đảm bảo sự thành công của dự án này mà còn mở đường cho nhiều cơ hội hơn và các dự án quy mô lớn hơn ở Nam Sudan. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình chuyển đổi.”

Ông Dominic Sam, Đại diện thường trú của UNDP tại Nam Sudan cho biết: “Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức đáng kể đối với xã hội, hệ sinh thái và nền kinh tế trên toàn cầu”. “Việc giải quyết các tác động đòi hỏi phải có hành động tập thể và hợp tác quốc tế... Bằng cách trao quyền cho cộng đồng địa phương, khai thác công nghệ và huy động các nguồn lực, UNDP đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng quản lý môi trường và thúc đẩy một tương lai bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.”

Dự án được hỗ trợ bởi khoản tiền 10 triệu USD từ Quỹ các nước kém phát triển nhất của Quỹ Môi trường toàn cầu, bổ sung bằng hỗ trợ bằng hiện vật trị giá 17.209.211 USD từ Chính phủ Sudan và 4.868.421 USD tiền mặt và đóng góp từ các đối tác khác.



Nam Sudan, giống như nhiều quốc gia khác, đang vật lộn với những tác động của biến đổi khí hậu.

Nguồn: Trang tin điện tử [Zerohourclimate.org](https://www.zerohourclimate.org)

(Nguồn: <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/south-sudan-launches-33-million-project-combat-climate-change-and-food-insecurity>)